

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนว่า เรามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการเข้าใช้เว็บไซต์ ใช้บริการ หรือให้ข้อมูลใด ๆ จะถือว่า ท่านได้ตกลง ยอมรับและยินยอมข้อกำหนดที่อยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ภายใต้สิทธิที่ท่านพึงมีตามกฎหมาย และรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

การรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปราศจากอำนาจ หรือนำไปใช้โดยมิชอบ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาปรับปรุงการให้บริการนำเสนอข้อมูลและข่าวสารให้แก่ทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ

ในระหว่างที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือลงทะเบียนที่ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ที่อยู่ ที่ทำงาน ที่พักอาศัย รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ สามารถให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและถูกต้องตรงตามความจริง โดยท่านตกลงและยินยอมที่จะดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเมื่อบริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์และกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการ

บริหารงานและการให้บริการของบริษัทฯ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ
การให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ให้บริการทุกรายมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ ได้ และ
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน
รวมถึงมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น หรือคำสั่งศาล
- (2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- (3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
- (4) มีผลต่อการสืบสวน สอนสอนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล
- (5) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

นอกจากนั้น ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา ไม่เกี่ยวข้อง เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
เมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอม หรือท่านอาจร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อก็ได้

การรับรองของเรา

- ข้อมูลของท่านจะถูกนำมาประมวลผล แต่จะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
- ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ชัดแจ้ง และชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่ถูกประมวลผล
ต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้
- ข้อมูลของท่านจะเพียงพอ เกี่ยวเนื่อง และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นกับวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผล
- ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้การระบุถึงตัวตน และมีระยะเวลาการเก็บยาวนานกว่าที่
จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลของท่านถูกจัดเก็บเพื่อการประมวลผล
- ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้น รวมถึงการ
ป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือละเมิดกฎหมาย และป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การ
ทำลาย การทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ

การปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ (Self-Regulator) หากบริษัทฯ ได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับ
ดูแลการให้บริการและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ข้อมูล
ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทฯ ไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยกำหนดให้มีพนักงานทำหน้าที่ดูแลและสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ซึ่งท่านได้รับทราบและ ตกลงว่า บริษัทฯ ได้สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ

จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 โดย บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)